

TIN ĐỒNG NGHIỆP

LÊ KHẮC THỊ

Sau nhiều tháng chờ đợi ở trại ty nạn tại Mã Lai, các anh em sau đây đã qua Mỹ:

—Anh DƯƠNG HỒNG QUỲ và gia đình đã đến Mimiapolis thuộc tiểu bang Minnnesota do nhà thờ bảo trợ. Anh Quỳ cho biết hôm đến được nhiều đồng bào đón tiếp và nhà thờ lo cho ăn ở chu đáo. Anh Quỳ chưa kiếm được việc và mỗi qua Mỹ đã gặp mùa đông khá lạnh ở Minnnesota.

—Anh BÙI VĂN CẦN đến New Orleans Louisiana đã có việc làm tại University với tư cách Assistant Staff Engineer. Như vậy cũng tạm yên rồi (Theo anh Trang nghi).

—anh NGÂN có lẽ sẽ lên Oregon vì có nhà thờ ở đó bảo trợ.

Anh NGUYỄN KIM CHI cho hay là Anh TRẦN VĂN HOÀNH, một đồng nghiệp, nhân viên của Saigon Thủy cục trốn qua được, nay đang ở trại ty nạn Pháp (Địa chỉ ở mục Bỏ tước danh sách). Anh Hoành còn độc thân và không có thân nhân ở Mỹ nên không xin qua đây được. Anh em nào có cách gì chi dân cho anh Hoành qua được Mỹ thì chỉ dùm và giúp đỡ anh Hoành.

—Bác NGUYỄN XUÂN ĐẰN ở Canada trong thư gửi Anh THỊ nói là hôm anh em họp ở Washington DC bác đã định tham dự, nhưng tuổi đã lớn đi một mình cũng ngại, xin hẹn dịp khác gặp anh em. Bác ĐẰN vừa mua được nhà rộng rãi và có ý mời anh em khi đến Toronto ghé lại nói chuyện cho vui (xem địa chỉ ở mục đối Đ.C). Chỗ này chỉ cách thác Niagara khoảng 1 giờ xe thôi.

—Anh TRƯƠNG VĂN THUẬN (bộ Giao thông cũ): Trong dịp tiếp xúc với Anh THỊ ở Ohio, sau khi được giới thiệu và xem những lá thư Công chánh, rất lấy làm mừng là anh em đồng nghiệp đã có một nội san để liên lạc với nhau ngõ hầu tương thân tương trợ nhau và giữ được truyền thống cao đẹp của ngành giao thông Công Chánh. Anh Thuận xin được gia nhập gia đình Công Chánh và mong nhận được lá thư kỹ tới.

—Anh NGUYỄN KIM CHI (City Engineering ở Ohio) đề nghị Anh em ở vùng Ohio và lân cận họp mặt một dịp nào đó tại nhà anh CHI ở Dayton (Ohio). Có thể vào ngày lễ Washington's Birthday khoảng 19 tháng 2 (nghỉ 3 ngày). Xin các anh ĐỖ HẠNH (ở Toledo) NĂM MINH THUẬN (ở Ken tucky) anh KIỀU (ở Pa) cho biết ý kiến. Thư gửi về Anh THỊ.

—Anh THỊ vừa về thăm Anh em ở Los Angeles, tuy thì giờ ít ỏi, nhưng cũng đã tiếp xúc được với anh em trong 2 buổi tối tại nhà anh AI VÂN và nhà Anh PHÚC. Trong

các buổi gặp mặt này anh em vui mừng khi nhận thấy lá thư đang trên đà tiến triển tốt đẹp. Anh THỊ nhận xét là ở California, miền nam cũng như miền bắc, là hai nơi rất thích nghi để phụ trách lá thư trong năm sắp tới vì có đủ nhân lực và nhất là thời tiết ấm áp, đi lại dễ gặp gỡ nhau rất dễ dàng không ngại thời tiết giá lạnh như ở miền Bắc, Anh THỊ cũng có dự định “mu” về CA năm tới.

†/—TIN TỨC:

KTS Đoàn hữu Khái Kiến Thiết và T.K.D.T đã trốn khỏi nước vào đầu năm nay, và hiện ở Calgary (ALBERTA - Canada) với gia đình (1 vợ, 3 con đầy đủ).

KTS. Huỳnh thị Kiêu Nga đã thoát cùng với gia đình anh Khái, với 1 con, hiện sống ở Hoa Kỳ. Tôi chưa có địa chỉ. Chồng chị Nga còn đợi giấy phép cho xuất ngoại (biết đến năm nào mới có?!).

K.S Nguyễn Tấn Thọ vẫn ở Saigon sau mấy ngày đi học tập, nhờ khéo léo, vẫn sống nhẹ nhàng ở nhà đường Bạch Đằng. Một bạn chung mới sang được bên này cho biết như vậy.